

# บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ครั้งที่ 6/2567

28 สิงหาคม 2567

## CORPORATES

อันดับเครดิตองค์กร: A-  
 แนวโน้มเครดิตพินิจ: Developing

วันที่ทบทวนล่าสุด: 22/09/66

อันดับเครดิตองค์กรในอดีต:

วันที่	อันดับเครดิต	แนวโน้มอันดับเครดิต/ เครดิตพินิจ
09/12/64	A-	Stable

ติดต่อ:

ประวิตร ชัยชานะภัย, CFA  
 pravit@trisrating.com

เทอญ ฐิติเนือง, CFA  
 tern@trisrating.com

ภารัต มหัทธโน  
 parat@trisrating.com

เสรมวิทย์ ศรีโยธา  
 sermwit@trisrating.com



WWW.TRISRATING.COM

\* รายงานนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายงานฉบับภาษาอังกฤษ

## เหตุผล

ทริสเรตติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Developing” หรือ “ยังไม่ชัดเจน” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ลานนารีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) อันเป็นผลสืบเนื่องจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด ได้ประกาศข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยข้อเสนอซื้อนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในจำนวนที่มีนัยสำคัญ ส่งผลทำให้บริษัทชันไรส์ อีคิวตี้มีหน้าที่จะต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทลานนารีซอร์สเชสตามไปด้วย เนื่องจากเป็นบริษัทร่วมของ บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ทั้งนี้ การประกาศเครดิตพินิจสะท้อนมุมมองของทริสเรตติ้งต่อผลลัพธ์ที่ยังคงไม่แน่นอนจากการซื้อกิจการในครั้งนี้ ในขณะที่แนวโน้ม “Developing” ได้สะท้อนถึงความเป็นไปได้ในการคง ลด หรือเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการประเมินผลกระทบของธุรกรรมต่อสถานะความเสี่ยงทั้งในด้านธุรกิจและด้านการเงินของบริษัทต่อไป

ทริสเรตติ้งจะใช้ “เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ” ในการกำหนดอันดับเครดิตของบริษัท หากท้ายที่สุดแล้วบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 50% และกลายมาเป็นบริษัทแม่ของบริษัท โดยการประเมินของทริสเรตติ้งจะประกอบด้วยการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจ (Group Credit Profile – GCP) และระดับความสำคัญของบริษัทที่มีต่อกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ GCP จะถูกกำหนดจากการประเมินสถานะเครดิตของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงหลังจากธุรกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งประกอบด้วย สถานะทางการเงินหลังการควบรวม โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน และนโยบายทางการเงินในอนาคต ทริสเรตติ้งอาจปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทหากเชื่อว่าการซื้อกิจการนี้จะเสริมสร้างสถานะเครดิตของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดจากการมีบริษัทแม่ที่แข็งแกร่งกว่าและพร้อมให้การสนับสนุนในระดับที่สูงมาก ในทางตรงกันข้าม ทริสเรตติ้งอาจคงหรือปรับลดอันดับเครดิตหากทริสเรตติ้งประเมินว่าสถานะด้านเครดิตของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีความเท่าเทียมหรืออ่อนแอกว่าบริษัท ตามลำดับ นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่เกิดระหว่างการรวมกิจการที่มีนัยสำคัญก็จะเป็นปัจจัยเชิงลบต่ออันดับเครดิตด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงถือหุ้นประมาณ 44.9% ในบริษัทลานนารีซอร์สเชส

ทริสเรตติ้งจะทบทวนแนวโน้มเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้ง เมื่อธุรกรรมการซื้อหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ และทริสเรตติ้งได้รับข้อมูลเพียงพอต่อการประเมิน GCP รวมถึงภาพรวมกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่มที่มีต่อบริษัท

**เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง**

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565
- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

**บริษัท ลานนารีเซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA)**

<b>อันดับเครดิตองค์กร:</b>	A-
<b>แนวโน้มเครดิตพิบัติ:</b>	Developing

**บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด**

อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2567 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มีค่าแก่การลงทุนหรือการตัดสินใจ หรือการเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: [www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria](http://www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria)